

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามพระราชดำริ

ความเป็นมา

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมขึ้นกับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาในปี 2508 ได้เกิดมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ขึ้นในพื้นที่ กองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาค 3 เข้าไปปราบปราม และได้รับชัยชนะโดยสิ้นเชิง เมื่อปี 2527 กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศตั้งเป็น กิ่งอำเภอเขาค้อ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เสด็จฯ เยี่ยมกองทัพพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา จังหวัดพิษณุโลก และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งเป็นทุนดำเนินงานครั้งแรก เรียกว่า "กองอำนวยการโครงการลุ่มน้ำเข็ก" แก่ราษฎรที่ใช้ประโยชน์พื้นที่สองข้างทางสาย ยุทธศาสตร์จึงปลอดจากอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ กองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ดำเนินการตามโครงการลุ่มน้ำเข็ก โดยขอถอนสภาพป่าสองข้างทาง ข้างละ 1 กิโลเมตร เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านนิคมสหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนขึ้น โดยมีนโยบายช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาทหารกองหนุนและผู้ซึ่งเคยช่วยเหลือทางราชการที่ยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยเพื่อ ใช้ประกอบการทำมาหากินเลี้ยงชีพจึงจัดสรรที่ดินให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัย เพื่อใช้ประกอบการทำมาหากินเลี้ยงชีพจึงจัดสรรที่ดินให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัย โดยได้รับที่ดินสำหรับที่อยู่อาศัย 2 งานและสำหรับประกอบอาชีพทางการเกษตรครอบครัวละ 15-20 ไร่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวมทั้งห้ามจำหน่ายต่อทำมาหากินในพื้นที่สามารถทำ กินได้ตลอดไปโดยการสืบทอดทางทายาท

ต่อมาการประกอบอาชีพของราษฎรมีปัญหาด้านการผลิตเงินทุนวัสดุการเกษตรและราคา ผลผลิตไม่ยุติธรรม ราษฎรไม่สามารถแก้ไขปัญหได้ด้วยตนเอง จังหวัดเพชรบูรณ์และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ร่วมกันกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดตั้งสหกรณ์จำนวน 2สหกรณ์คือ สหกรณ์การเกษตรเขาค้อ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรนาจั่ว จำกัด

วัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกคำว่า "สหกรณ์" ทุกคนเป็นเจ้าของ
2. ส่งเสริมอาชีพของสมาชิกเพื่อให้รายได้จากการประกอบอาชีพมากขึ้นจากพื้นที่ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรร
3. ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์มีการรวมกันซื้อ รวมกันขาย และรู้จักการประหยัด คือ มีการ ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักวิธีการของสหกรณ์
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและรายได้ของราษฎรให้สูงขึ้น
5. เพื่อสนับสนุนให้ราษฎรรักถิ่นที่อยู่อาศัยและร่วมกันดำเนินธุรกิจในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์

พื้นที่และที่ตั้งโครงการ

สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปแล้วลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญของอำเภอเขาค้อ เป็นภูเขาลูกฟูกลดชันชันชันและป่าประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่ทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทรายมีภูเขาล้อมรอบตลอดแนว ทุกด้านเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร มีที่ราบตามไหล่เขา และที่ราบเชิงเขา เหมาะแก่การปลูกพืชผักเมืองหนาว

และทัศนียภาพเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอเขาค้อ อำเภอเขาค้อมีพื้นที่ประมาณ 1,333 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์

สหกรณ์ที่อยู่ในความดูแลส่งเสริม โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวน 1 สหกรณ์ คือ

สหกรณ์การเกษตรเขาค้อพัฒนา จำกัด